



ประกาศกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๓
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ไม่ผ่านการตรวจร่างกายและทดสอบสุขภาพจิต
ในการรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ.๒๕๖๕

ตามประกาศกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๓ ฉบับลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) และผู้มีสิทธิเข้ารับการตรวจร่างกาย และพิมพ์ลายนิ้วมือ ในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยได้กำหนดประกาศรายชื่อผู้ไม่ผ่านการตรวจร่างกายและทดสอบสุขภาพจิตเพื่อให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าว มีสิทธิในการยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการแพทย์ของโรงพยาบาลตำรวจได้ตามกำหนด นั้น

บัดนี้ โรงพยาบาลตำรวจได้ส่งบัญชีรายชื่อผู้ไม่ผ่านการตรวจร่างกายและการทดสอบสุขภาพจิตให้กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ปรากฏว่ามีผู้ไม่ผ่านการตรวจร่างกายและทดสอบสุขภาพจิต รวมจำนวน ๓ คน

กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๓ จึงประกาศรายชื่อผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจร่างกาย และการทดสอบสุขภาพจิต ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ สำหรับผู้มีรายชื่อในประกาศนี้ที่มีความประสงค์ขอยื่นอุทธรณ์ผลการตรวจร่างกายดังกล่าว นั้น คณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาลตำรวจจะรับพิจารณาเฉพาะกรณีผู้ที่มีใบรับรองแพทย์ หรือมีประวัติเกี่ยวกับการรักษาที่หายเป็นปกติแล้ว ก่อนถึงกำหนดเข้ารับการตรวจร่างกายที่เป็นเหตุให้ไม่ผ่านการตรวจร่างกายหรือการทดสอบสุขภาพจิต แล้วแต่กรณี โดยให้นำเอกสารหลักฐานดังกล่าว มายื่นด้วยตนเองที่ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๓ ที่ตั้งหน่วยกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๓ บ้านหนองผึ้ง ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ ถึง ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ ในวันและเวลาราชการ เพื่อรวบรวมส่งให้โรงพยาบาลตำรวจพิจารณาวินิจฉัยการยื่นอุทธรณ์ตามหลักเกณฑ์และระเบียบที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนดต่อไป ทั้งนี้ เป็นอำนาจการพิจารณาของคณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาลตำรวจที่จะเรียกตัวผู้อุทธรณ์มาตรวจร่างกายหรือทดสอบสุขภาพจิตเพิ่มเติมหรือไม่ก็ได้ แล้วแต่กรณี ส่วนกรณีที่มีข้อสงสัยตามหลักเกณฑ์การยื่นอุทธรณ์ดังกล่าว ให้ติดต่อ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๓

อนึ่ง สำหรับผลการอุทธรณ์ที่คณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาลตำรวจได้ดำเนินการพิจารณา และวินิจฉัยแล้ว กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๓ จะประกาศผลให้ทราบพร้อมกันกับการประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้และผู้สอบคัดเลือกสำรองในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕

พันตำรวจเอก

(อพิวัฒน์ กลั่นวารี)

รองผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๓

รักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๓

บัญชีรายชื่อผู้ไม่ผ่านการตรวจร่างกายและทดสอบสุขภาพจิต
แนบท้ายประกาศ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๓
ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕

ลำดับที่	หมายเลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล
		กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๑
๑	๓๑๐๑๑	นางสาว ภัทรภรณ์ พันป้อง
		กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓
๒	๓๓๐๒๙	นางสาว พิไลวัลย์ สมพงศ์
		กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๔
๓	๓๔๐๔๖	นาย วีรชัย มงคลชัยศิริ

ตรวจแล้วถูกต้อง

พันตำรวจเอก 
(อพิวัฒน์ กลิ่นวาริ)

รองผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๓
รักษาราชการแทน
ผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๓